

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## ILM – เปิดประเทศ คิดอย่างไร (เกี่ยวไหม)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในสัปดาห์...** คงไม่ต้องเอ่ยอะไรมากมายนะครับ หวังว่าทุกท่านก็คงได้ฟังแล้ว

จากการถ่ายทอดสด การแถลงการณ์ของท่านผู้นำในวันก่อนหน้า ... ซึ่งก็อาจจะมีความคิดเห็นหลากหลาย ในภาคส่วนต่างๆ ที่อาจจะเกี่ยวกับการเตรียมรับ การเปิดประเทศ หรือการเปิดธุรกิจต่างๆ นานา... ดังนั้น เหนือเมฆคงไม่ต้องกล่าวว่อะไรดีไม่ดี เสี่ยงไม่เสี่ยง เพราะอย่างไรเสีย ในสิ่งที่ว่าดี ก็ต้องมีไม่ดีปะปนอยู่ หรือในสิ่งที่มีการเห็นด้วย ก็ย่อมมีไม่เห็นด้วย... หลายๆ สิ่งหลายๆ อย่างในประเทศไทย ไม่ได้มีแค่มุมเดียวเสมอไป ซึ่งใครๆ ก็รู้กันดี แม้แต่การแถลงการณ์ที่ท่านได้ฟังไปแล้วนั้น ก็ยังบอกด้วยเสียงตัวเองชัดๆ เลยว่า “ความเสี่ยง” ยังคงมี... นั่นแปลว่า เราจะต้องรับความเสี่ยงไปด้วยกัน รับความเสี่ยงให้ได้ ต้องอยู่กับโรคนี้ไปให้ได้ จนเหมือนเป็นโรคประจำท้องถิ่น... แล้วตลาดหุ้นไทย หรือ SET Index ละ จะมีหุ้นอะไรใหม่ ที่จะได้รับผลดีจากการเปิดประเทศ หรือ จะมีตัวไหนใหม่ ที่จะไม่ได้รับผลดีจากการเปิดประเทศมากนัก หรือจะรับผลดีในทางอ้อมหรือขอเกี่ยวเนื่องเล็กๆ... เชื่อเลยว่า ในตอนนั้น ก็ต้องมีการวิเคราะห์ต่างๆ นานา เพื่อค้นหาหุ้นที่เกี่ยวกับการเปิดเมืองเปิดประเทศ... อันนี้ เหนือเมฆก็ขอให้เป็นหน้าที่ของปัจจัยพื้นฐาน ไม่ว่าจะ เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงมากนักน้อยแค่ไหน ก็ขอให้ท่านบริหารหรือจัดการความเสี่ยง ด้วยการวางแผนไว้ด้วยก็แล้วกันครับ ส่วนในแง่ของปัจจัยทางเทคนิคนั้น เหนือเมฆก็ได้กล่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้ว จะดีจะร้ายยังไง ความเสี่ยงในทางเทคนิคก็ย่อมมีเสมอ เพียงแต่เราชาวเทคนิคที่รู้อยู่แล้วว่า จะอยู่ตรงไหน และจัดการอย่างไร “พร้อม?”

**ดูตามเกม...** อาจจะเป็นหุ้นพื้นฐานเล็กๆ เลยกี่ว่าได้ และราคาก็อาจจะขึ้นมาพอสมควร

แต่ถ้าตลาดจะยังยืน 1640 ได้ หรือ เชื่อว่าจะมีผ่านยืน 1670 ได้ หุ้นหลักๆ ของการลงทุน ก็น่าจะมาก่อน

**แนวรับ** : ... 19.0-18.7 หรือไม่ควรลงมามากกว่า 18.5

**เป้าหมาย** : ... เก่งกำไรเล่นรอบ ยังสามารถหวัง 24-25 ได้

Price Chart...(ILM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น ILM...** จริงๆ แล้ว หลักๆ เราจะสุ้ราคาได้ถึงระดับ 18.00 แต่ถ้าจะไม่ลงถึง เอาแค่ไม่หลุดจาก 18.5 ลงมาเสียก่อน ก็น่าจะสวยกว่า... ส่วนเรื่องของเป้าหมายตามภาพของ MA. โดยที่ไม่ต้องดูภาพในโครงสร้างใหญ่ๆ ก็จะสามารถเห็นราคาเส้น MA มีการเรียงตัวกันที่ราคา 16.0-17.0 นั่นเอง... แต่พอเข้าไปดูในโครงสร้างหลักก็จะเห็นว่า แนวต้านจะอยู่แถวๆ High เดิม คือที่ 24.0 ดังนั้น หากว่าขึ้นไปถึงระดับ 24.0-25.0 ได้จริง เราจะตามมาตามดูแรงขายกันอีกครั้งว่ามีมากน้อยแค่ไหน เพราะด้วยธรรมชาติที่ว่า กระทั่ง High มักจะมีการทำ New High โอกาสไปสูงกว่าเป้าหมายที่มอง ก็อาจจะมี